



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7859

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 20.73 Ad Value: 17,620.50 PRValue (x3): 52,861.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เด็ง4เลื้อยขอนแก่นเข้าพิบ

เด็ง4เลื้อยขอนแก่น ปล่อยเด็กเข้าพิบ

ขอนแก่น ● เด็ง 4 เลื้อย สก.เมืองขอนแก่นเข้ากรปล่อยสถานบันเทิงเดือนเปิดบริการ กระทั่ง จก.กรมการปกครองเข้าตรวจจับ พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีถึง 146 คน รปภ.พบบินพร้อมเครื่องกระสุน

พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า บก.ภ.จว.ขอนแก่น ได้รายงานถึงคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมาช่วยราชการที่ บก.ภ.จว.ขอนแก่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 ประกอบด้วย พ.ต.อ.จำลอง ลูลักษณะ ผกก.สก.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.กุศลยาม ลารังสิต รอง ผกก.ปป.สก.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.สุรัตน์ วันทะมาตร สว.ป.สก.เมืองขอนแก่น และ พ.ต.ท.วิษณุ จันทร์พล สว.สส.สก.เมืองขอนแก่น จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ ส่วน พ.ต.ท.เอกลักษณะ บุญแสงเจริญ รอง ผกก. (สส.) สก.เมืองขอนแก่น อยู่ระหว่างการเข้าอบรม ผกก. จึงไม่มีชื่อในคำสั่งย้ายครั้งนี้

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำโดยนาย

ณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 (ศอ.กต.) เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงชื่อบ้านกรู ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา

ปฏิบัติการดังกล่าว พบมีผู้ดื่มกินรวมทั้งสิ้น 160 คน โดยมีผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี รวม 146 คน ในจำนวนนี้มีอายุเพียง 14 ปีถึง 3 คน ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยง พบมีสีม่วง 14 ราย นอกจากนี้ยังคุมตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของร้าน 3 คน ทุกคนพกพาอาวุธปืนขนาด 9 มม. สภาพพร้อมใช้งาน ดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าสถานบันเทิงดังกล่าวเปิดบริการโดยไม่มีใบอนุญาต เมื่อเดือนที่แล้วถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกุมมาครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่เปิดดำเนินการต่อ

พล.ต.ต.ธนาศักดิ์กล่าวว่า การช่วยราชการดังกล่าวจะมีผลไปจนกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ดิเรก จิตรอร่าม รอง ผกก.ภ.จว.ขอนแก่น รักษาราชการแทน ผกก.สก.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.จามร อันติ รอง ผกก.สก.ท่าพระ รักษาราชการแทนรอง ผกก.ปป.สก.เมืองขอนแก่น, พ.ต.ท.วงศกร วันชัย รักษาราชการแทน สว.สส.สก.เมืองขอนแก่น.